

## สำเนา

คำสั่งกรมประชาสัมพันธ์  
ที่ ๑๓๖/๒๕๕๕  
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

อนุสนธิคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ ๒๐๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ แต่งตั้ง  
ข้าราชการให้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ไว้เป็นหลักการ จำนวน ๒๑  
ตำแหน่ง นั้น

เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการภายในสังกัดสำนักงานเลขาธิการกรม  
ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ จึงให้ยกเลิก  
การแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นเฉพาะตำแหน่งเลขานุการกรม  
(ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สำนักงานเลขาธิการกรม นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ  
และเพื่อให้การบริหารราชการของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ  
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนตำแหน่งเลขานุการกรม (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น)  
สำนักงานเลขาธิการกรม ไว้เป็นหลักการ ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  
จำนวน ๓ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

(ลงชื่อ) อีระพงษ์ โสดาศรี

(นายอีระพงษ์ โสดาศรี)

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สำเนาถูกต้อง

(นางอรนันท กลินศรีสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน แนนทำยคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ ๑๓๖ /๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ป.๕๕

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ				รักษาราชการแทน				ตั้งแต่วันที่	ถึงวันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่			
๑	นายวัฒนา เงินกลม	นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ สำนักงานเลขาธิการกรม	วิชาการ	ชำนาญการ	๔๐	เลขานุการกรม (ผู้อำนวยการ) สำนักงานเลขาธิการกรม	อำนวยการ	ต้น	๒๑	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีผู้ดำรงตำแหน่งหรือ ผู้ดำรงตำแหน่งจะกลับมาปฏิบัติ หน้าที่ราชการตามปกติ
๒	นายครองศักดิ์ ศรีทร	นายช่างไฟฟ้า ศูนย์ควบคุมระบบงานสาธารณูปโภค สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค (ปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม)	ทั่วไป	อาวุโส	๑๔๒๗	เลขานุการกรม (ผู้อำนวยการ) สำนักงานเลขาธิการกรม	อำนวยการ	ต้น	๒๑	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีผู้ดำรงตำแหน่งหรือ ผู้ดำรงตำแหน่ง หรือผู้รักษา ราชการแทน จะกลับมาปฏิบัติ หน้าที่ราชการตามปกติ
๓	นางจิระนันท์ สุทธิรัตน์	นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ สำนักงานเลขาธิการกรม	วิชาการ	ชำนาญการ	๓๗	เลขานุการกรม (ผู้อำนวยการ) สำนักงานเลขาธิการกรม	อำนวยการ	ต้น	๒๑	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีผู้ดำรงตำแหน่งหรือ ผู้ดำรงตำแหน่ง หรือผู้รักษา ราชการแทน จะกลับมาปฏิบัติ หน้าที่ราชการตามปกติ

